

Số: 4809 /QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2023

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Chương trình bồi dưỡng “Kinh nghiệm thực tế về quản lý tài chính công, đầu tư công, chiến lược, chính sách công; xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách ở một số nước tiên tiến”

### ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 của UBND Thành phố ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; Quyết định số 43/2022/QĐ-UBND ngày 02/12/2022 của UBND Thành phố về việc ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1698/QĐ-UBND ngày 19/5/2022 của UBND Thành phố phê duyệt Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 08/8/2022 của UBND Thành phố về việc triển khai thực hiện Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 4969/QĐ-UBND ngày 10/12/2022 của UBND Thành phố về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 của Thành phố;

Căn cứ Quyết định số 5399/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND Thành phố về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức cấp xã và đối tượng khác thành phố Hà Nội năm 2023; Quyết định số 1480/QĐ-UBND ngày 13/3/2023, Quyết định số

3302/QĐ-UBND ngày 21/6/2023 của UBND Thành phố về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức cấp xã và đối tượng khác thành phố Hà Nội năm 2023; Quyết định số 4358/QĐ-UBND ngày 31/8/2023 của UBND thành phố Hà Nội ban hành về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch bồi dưỡng ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước năm 2023;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2671/TTr-SNV ngày 13/9/2023.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt Chương trình bồi dưỡng “Kinh nghiệm thực tế về quản lý tài chính công, đầu tư công, chiến lược, chính sách công; xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách ở một số nước tiên tiến”.

(Chương trình chi tiết đính kèm)

**Điều 2.** Giao Sở Tài chính:

- Quản lý và sử dụng chương trình theo quy định, đồng thời hàng năm báo cáo việc quản lý và sử dụng chương trình đã được phê duyệt (qua Sở Nội vụ tổng hợp);

- Chịu trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố và cơ quan có thẩm quyền khi tổ chức các lớp bồi dưỡng tại nước ngoài theo quy định về đào tạo, bồi dưỡng tại nước ngoài và các quy định khác có liên quan.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- PCT Thường trực UBND TP;
- VP UBTP: CVP, PCVP P.T.T. Huyện;
- Các phòng: NC, KGVX;
- Lưu: VT, NC, SNV(ccvc).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Hồng Sơn

## CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG

**“Kinh nghiệm thực tế về quản lý tài chính công, đầu tư công, chiến lược, chính sách công; xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách ở một số nước tiên tiến”**

(Kèm theo Quyết định số: **4809** /QĐ-UBND, ngày **25** tháng 9 năm 2023  
của UBND thành phố Hà Nội)

### I. MỤC ĐÍCH

Nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng kinh nghiệm thực tế về quản lý tài chính công, đầu tư công, chiến lược, chính sách công; xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách của nước Úc; thăm và trao đổi, học hỏi mô hình quản lý tại cơ quan quản lý nhà nước tại thành phố Melbourne, nước Úc; tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, có đủ phẩm chất, trình độ và năng lực, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thành phố và của cơ quan, đơn vị trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

### II. ĐỐI TƯỢNG

Công chức là Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và quy hoạch chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng làm công tác tài chính - kế hoạch của Sở Tài chính và các Sở, cơ quan tương đương Sở, Phòng Tài chính Kế hoạch các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội.

### III. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP

- Áp dụng phương pháp giảng dạy và học tập tích cực, lý thuyết kết hợp với thực tiễn và trao đổi thảo luận theo nhóm nhằm phát huy tư duy sáng tạo của học viên, giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn;

- Quá trình học tập tạo ra môi trường và các tình huống để học viên trao đổi, thảo luận, tìm ra cách giải quyết vấn đề và thực hành các kỹ năng phù hợp với đối tượng học viên.

### IV. THỜI GIAN

Tổng thời gian thực hiện 09 ngày; trong đó:

- 07 ngày bồi dưỡng tại nước ngoài;
- 02 ngày (01 ngày đi, 01 ngày về).

### V. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

TT	NỘI DUNG	THỜI GIAN
Chuyên đề 1	Giới thiệu về hệ thống chính trị và hành chính công của Úc.	01 ngày
Chuyên đề 2	Đạo luật về quản lý tài chính và trách nhiệm giải trình của Úc (Giới thiệu đạo luật; trách nhiệm của cán bộ; quản lý nguồn lực công; chi tiêu ngân sách có liên quan; Trách nhiệm giải trình và quản trị).	
Chuyên đề 3	Kinh nghiệm của Úc trong lĩnh vực sử dụng khuôn khổ mua sắm của Chính phủ (Tổng quan về khung đấu thầu; Nghiên cứu trường hợp điển hình).	01 ngày
Chuyên đề 4	Triển khai ngân sách địa phương (Dự báo tài chính và xây dựng kế hoạch chi tiêu trung và dài hạn; Khung quản lý rủi ro Victoria).	

<b>Chuyên đề 5</b>	<b>Quản lý tài chính trong Chính phủ</b> ( <i>Phân chia, phân bổ ngân sách giữa các cấp chính quyền ở đô thị và vùng; Cải cách ngân sách; Quản trị và quản lý rủi ro; Hiệu quả trong mua sắm; Kinh nghiệm quản lý tài chính công; Hỏi - đáp, chiêm nghiệm và phân tích đối chiếu</i> ).	01 ngày
<b>Chuyên đề 6</b>	<b>Quản trị, rủi ro và tuân thủ tại chính quyền địa phương</b> ( <i>Khung lý thuyết GRC của chính quyền địa phương; Nghiên cứu trường hợp điển hình; Xử lý ngân sách trong chính quyền địa phương</i> ).	
<b>Chuyên đề 7</b>	<b>Hội thảo chuyên đề tại Hội đồng Yarra Ranges</b> ( <i>Phát triển kinh tế ở Yarra Ranges - một địa phương có đặc điểm địa lý tương tự như các tỉnh ở Việt Nam; Cách tiếp cận để hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương và quản lý các hoạt động du lịch của chính quyền và cộng đồng địa phương Yarra Ranges; Quản lý tài chính tại Hội đồng Yarra Ranges; Hỏi - đáp, chiêm nghiệm và phân tích đối chiếu</i> ).	01 ngày
<b>Chuyên đề 8</b>	<b>Hệ thống lên kế hoạch của Chính phủ Úc</b> ( <i>Vai trò của Chính phủ trong hệ thống lập kế hoạch tại Úc; Quy định về sử dụng đất; Thuế đất; Hệ thống đăng ký tài sản; Pháp luật; Quá trình xây dựng/phát triển</i> ).	
<b>Chuyên đề 9</b>	<b>Thảo luận và chuẩn bị báo cáo thu hoạch; Tham quan học tập tại Bộ Ngân khố và Tài chính</b> ( <i>Thảo luận các vấn đề thuộc đã nghiên cứu; Thu hồi đất/tài sản để triển khai dự án cơ sở hạ tầng; Thảo luận mở; Phân công nhiệm vụ báo cáo thu hoạch; Tổng kết</i> ).	01 ngày
<b>Chuyên đề 10</b>	<b>Tham quan học tập tại Tòa nhà Quốc hội, Kho bạc Victoria</b> ( <i>Giới thiệu bởi đại diện Quốc hội bang Victoria: Cơ cấu hoạt động của Quốc hội bang; vai trò trong quá trình dân chủ, khung pháp lý; Kho bạc cũ chứa các hầm chứa vàng thời kỳ đầu của cơn sốt tìm vàng, các tài liệu lịch sử và quý hiếm từ Văn phòng hồ sơ Công cộng bang Victoria, nêu bật những khoảng khắc quan trọng trong lịch sử bang Victoria</i> ).	01 ngày
<b>Chuyên đề 11</b>	<b>Lãnh đạo và quản trị tài chính của Chính phủ</b> ( <i>Quản trị bên ngoài: Giám sát và trách nhiệm giải trình ở cấp Bộ và Quốc hội, cùng với sự giám sát của giới truyền thông và công chúng; Quản trị nội bộ: Cơ cấu tổ chức và trách nhiệm của lãnh đạo cấp cao trong việc đảm bảo hướng dẫn và định hướng chiến lược cũng như cung cấp các biện pháp kiểm tra và cân bằng nội bộ trong một tổ chức; Văn hóa: Những đặc điểm quy định các hành xử của nhân sự</i> ).	
<b>Chuyên đề 12</b>	<b>Báo cáo kết quả</b> ( <i>Các nhóm báo cáo thu hoạch; Thảo luận mở; Tổng kết rút kinh nghiệm; Kế hoạch triển khai ý tưởng tại Việt Nam</i> ).	01 ngày



2